

8. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคู่ความหรือคู่กรณีจำนวน 2 คดี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 มีรายละเอียดดังนี้

คู่กรณี : บริษัท ตริลล์ – คอน (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งของ เอเปค – โฟคัส คอนซอร์เทียม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากผู้รับจ้างรายหนึ่งของบริษัทโฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด เนื่องจากการทำงานร่วมกันในนาม เอเปค-โฟคัส คอนซอร์เทียม โดยถูกฟ้องร้องเรียกค่าจ้างที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจำนวนสองคดีเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 19.86 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทโฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัดได้เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทโฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด ได้ชำระค่าจ้างตามผลงานที่คู่กรณีทำแล้วเสร็จสำหรับคดีที่หนึ่งและคดีที่สองเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.24 ล้านบาทเมื่อวันที่ 12 และ 17 มีนาคม 2546 และผู้รับจ้างได้ดำเนินการถอนฟ้องคดีที่หนึ่งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ส่วนคดีที่สองได้มีการถอนฟ้องแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 โดยผู้รับจ้างยอมรับเงินส่วนที่เหลือจำนวน 0.34 ล้านบาทจากบริษัทโฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด

วันที่ 12 มีนาคม 2547 และ 8 เมษายน 2547 บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากผู้รับจ้างดังกล่าวของบริษัทโฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด เนื่องจากการทำงานร่วมกันในนาม เอเปค-โฟคัส คอนซอร์เทียม โดยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างงาน ในคดีที่หนึ่งเป็นจำนวนเงิน 13.67 ล้านบาท และคดีที่สองจำนวน 1.25 ล้านบาท ตามลำดับเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 14.92 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทโฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัดได้ยื่นคำฟ้องแย้งเรียกค่าปรับและค่าเสียหายจากคู่กรณีดังกล่าวเฉพาะคดีที่หนึ่งในทุนทรัพย์ประมาณ 29.51 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทโฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานและได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ขณะนี้คดีกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

อย่างไรก็ดีบริษัทฯคาดว่าบริษัทฯอาจจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัท ตริลล์ – คอน (เอเชีย) จำกัด เนื่องจากการร่วมกันทำงานในลักษณะของคอนซอร์เทียม (Consortium) นั้น ผู้รับเหมาแต่ละรายในคอนซอร์เทียมจะมีการแบ่งแยกการทำงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมถึงการแบ่งแยกหนี้และรายได้ที่จะได้รับในระหว่างผู้รับเหมาแต่ละราย โดยคอนซอร์เทียมจะไม่มีกรรมร่วมทุนหรือแบ่งปันผลกำไรหรือขาดทุนระหว่างกัน ทั้งนี้ หมายความว่าบริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด จะต้องชดเชยหนี้หรือค่าเสียหายใดที่เกิดขึ้นที่อยู่นางานและความรับผิดชอบของบริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด ให้กับบริษัทฯในท้ายที่สุด (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นคอนซอร์เทียม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับคู่กรณี เนื่องจากบริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานและรับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างดังกล่าว